



ที่ ศธ 04114/ว 197

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ถนนวิจิตรสุรการ อำเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร 49000

20 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง การคัดเลือกครูต้นแบบแห่งศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต
แห่งศตวรรษที่ 21

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปลงสาระโครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 จำนวน 1 ฉบับ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า มูลนิธิไรท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย และองค์การยูนิเซฟ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับครู โดยจะดำเนินการคัดเลือกครูที่มีความโดดเด่นในการจัดการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมีการบูรณาการการพัฒนาทักษะชีวิตในชั้นเรียน เพื่อเป็นต้นแบบ ให้กับครูทั่วประเทศ โดยสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูต้นแบบในศตวรรษที่ 21 ตามเงื่อนไขของมูลนิธิ ไรท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 และส่งหลักฐานการสมัครไปยังมูลนิธิไรท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย เลขที่ 2533 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โดยตรง

อนึ่ง หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อไปที่ นางสาวสิริ วิโรจนารมย์ เจ้าหน้าที่ โครงการพัฒนาทักษะชีวิต หมายเลขโทรศัพท์ 02740 3520-22 ต่อ 117 อีเมล swirojanarom@righttoplay.com หรือ นางณัฐฉวี แวดแมน ผู้จัดการโครงการพัฒนาทักษะชีวิต หมายเลขโทรศัพท์ 0 2740 3520-22 ต่อ 114 อีเมล nwadmam@righttoplay.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนัทพงศ์ ธนพทธีวิโรจน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ศึกษารักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

โทร. 0-4261-1532 ต่อ 18, 083-4169776

โทรสาร . 0-4261-2284

สรุปรายการโครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 (Life Skills Based Education for 21st Century Teachers)

ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ: 1 ธันวาคม 2557 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

งบประมาณโครงการ รวมทั้งสิ้น: 6,578,266 บาท (USD 202,096)

เกี่ยวกับมูลนิธิไรท์ ทู เพลย์

ไรท์ ทู เพลย์ องค์กรสิทธิมนุษยชนนานาชาติด้านการกีฬา ก่อตั้งขึ้นในประเทศแคนาดา ดำเนินการใช้กีฬาและการเล่นต่างๆ เป็นเครื่องมือเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ด้อยโอกาสทั่วโลก สำหรับประเทศไทยได้ดำเนินงานโดยใช้กีฬาและการเล่นอันเป็นนวัตกรรมและเครื่องมือการเรียนรู้ภายใต้แนวทางแบบองค์รวมเพื่อการศึกษาและการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน

มูลนิธิไรท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้รูปแบบกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์

หลักการและเหตุผล

ระบบการศึกษาของประเทศไทยจะได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจำนวนมาก อย่างไรก็ตามคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยยังคงเป็นประเด็นที่น่าเป็นกังวลอย่างยิ่ง จากผลการประเมินภายนอกโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (ในปี 2549 – 2550) พบว่า โรงเรียนจำนวน 3,247 โรงเรียน หรือประมาณ 21 เปอร์เซ็นต์ มีผลการประเมินที่ต่ำกว่าระดับที่น่าพึงพอใจ ประกอบกับผลประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติในหลายปีที่ผ่านมา ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยู่ในระดับที่น่าวิตกอย่างยิ่ง

ในด้านการบูรณาการทักษะชีวิตในหลักสูตรของระบบการศึกษาไทยในปัจจุบัน มูลนิธิไรท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย และองค์กรยูนิเซฟได้ดำเนินงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาและศักยภาพครู โดยส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนผ่านกิจกรรม และบูรณาการการพัฒนาทักษะชีวิตในชั้นเรียน อย่างไรก็ตามการส่งเสริมดังกล่าวยังคงไม่เพียงพอในการพัฒนาศักยภาพครูให้มีประสบการณ์และความรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นในการพัฒนาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูด้วยเหตุนี้แนวทางการจัดกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบดิจิทัลเพื่อบูรณาการทักษะชีวิตในชั้นเรียนจึงเป็นเครื่องมือที่จะสามารถเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลให้กับครู และยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยแสดงให้เห็นการนำการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตไปปฏิบัติได้อย่างชัดเจน โดยผ่านการอธิบายสั้นๆผ่านคลิปวิดีโอ